

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

.....

ผู้มาประชุม.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกسانต์ ลานพิบูลย์	ประธานสภา อบต.	๑๒	กسانต์ ลานพิบูลย์	
๒	นายสุบิน สุหา	รองประธาน อบต.	๖	สุบิน สุหา	
๓	นายทอน จำปาเสน	สมาชิกสภา อบต.	๑	ทอน จำปาเสน	
๔	นางละเอียด พันธุ์มี	สมาชิกสภา อบต.	๑	ละเอียด พันธุ์มี	
๕	นายอำนาจ ชัยมี	สมาชิกสภา อบต.	๒	อำนาจ ชัยมี	
๖	นายสมพงษ์ ไตรพรหม	สมาชิกสภา อบต.	๓	สมพงษ์ ไตรพรหม	
๗	นายนพรัตน์ สมการณ	สมาชิกสภา อบต.	๔	นพรัตน์ สมการณ	
๘	นายอุทัย ชำกุล	สมาชิกสภา อบต.	๔	อุทัย ชำกุล	
๙	นายสำราญ หินคล้าย	สมาชิกสภา อบต.	๕	สำราญ หินคล้าย	
๑๐	นางสาวอำพร สวางค์	สมาชิกสภา อบต.	๕	อำพร สวางค์	
๑๑	นายเป้า ศิริวงศ์	สมาชิกสภา อบต.	๖	เป้า ศิริวงศ์	
๑๒	นายบัวเลียน ปะนาโก	สมาชิกสภา อบต.	๗	บัวเลียน ปะนาโก	
๑๓	นายน้อย อ่านเขียน	สมาชิกสภา อบต.	๗	น้อย อ่านเขียน	
๑๔	นางพวน อัครจักร	สมาชิกสภา อบต.	๘	พวน อัครจักร	
๑๕	นางราตรี ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.	๘	ราตรี ศรีสวัสดิ์	
๑๖	นายยัน พรหมชื่น	สมาชิกสภา อบต.	๙	ยัน พรหมชื่น	
๑๗	นายประยูร ชาญตะกั่ว	สมาชิกสภา อบต.	๑๐	ประยูร ชาญตะกั่ว	
๑๘	นางรัตน์ ประกอบแสง	สมาชิกสภา อบต.	๑๐	รัตน์ ประกอบแสง	
๑๙	นายบุญธรรม เกษรชื่น	สมาชิกสภา อบต.	๑๑	บุญธรรม เกษรชื่น	
๒๐	นางสังวร มะลิเลิศ	สมาชิกสภา อบต.	๑๒	สังวร มะลิเลิศ	
๒๑	นายลำไพ ดั่งบุตรดี	สมาชิกสภา อบต.	๑๓	ลำไพ ดั่งบุตรดี	
๒๒	นางเอมวิกา ศรีชุมพล	สมาชิกสภา อบต.	๑๓	เอมวิกา ศรีชุมพล	
๒๓	นายแสงดาว กล้าหาร	สมาชิกสภา อบต.	๑๔	แสงดาว กล้าหาร	
๒๔	นายกิมละ ประจันกล้า	สมาชิกสภา อบต.	๑๔	กิมละ ประจันกล้า	
๒๕	นายจิมบุ ชัยพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต.	๑๕	จิมบุ ชัยพิทักษ์	
๒๖	นายวิระธง ลอยนอก	สมาชิกสภา อบต.	๑๕	วิระธง ลอยนอก	
๒๗	นางสุนันทนา ใจคง	เลขานุการสภาฯ	-	สุนันทนา ใจคง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทิน สุหา	นายก อบต.หนองชัยศรี	-	ทิน สุหา	
๒	นายอุ๋น คันทะนาค	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อุ๋น คันทะนาค	
๓	นางอุบล ณรงค์ศักดิ์	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อุบล ณรงค์ศักดิ์	
๔	นายไพฑูรย์ หมวดไธสง	เลขานุการนายก อบต.	-	-	
๕	นางเนตรเฉลา วิเศษรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด		เนตรเฉลา วิเศษรัมย์	
๖	นางสุชาดา ทองอำพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		สุชาดา ทองอำพันธ์	
๗	นางสาวรำไพ ธีรเชษฐมงคล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		รำไพ ธีรเชษฐมงคล	
๘	นายสุเมธ กุลชลิต	ผู้อำนวยการกองช่าง		สุเมธ กุลชลิต	
๙	นางสาวอัญรัตน์ สียงนอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		อัญรัตน์ สียงนอก	
๑๐	นางสาวสุมาไล สันรัมย์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		สุมาไล สันรัมย์	
๑๑	นางสาวสำเนียง อติตรรัมย์	นักทรัพยากรบุคคล(ลูกจ้างประจำ)		สำเนียง อติตรรัมย์	
๑๒	นายสุบรรณ บุญสีลา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		สุบรรณ บุญสีลา	
๑๓	นายณัฐภัทร ทิงไธสง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ณัฐภัทร ทิงไธสง	
๑๔	นางสาวสายยนต์ พางาม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		สายยนต์ พางาม	
๑๕	นายกฤตภาส กรมจรรยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		กฤตภาส กรมจรรยา	

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๗ คน
 ไม่มาประชุม จำนวน - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวนันทนา ใจคง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญนายกสภานิติ ลานพิบูลย์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

/ตามที่ สภาองค์การ...

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ วัน และนัดประชุม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

เรื่องที่ ๑ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งทางอำเภอหนองหงส์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมทั้งราษฎรที่ประสบภัยทางธรรมชาติในทุกโอกาสในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรด้วย สำหรับกำหนดการ ดังนี้

-วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ ท่าน ไปช่วยการออกร้านงานกาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น ถึง เวลา ๒๓.๐๐ น

-วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชนิด เช่น หอมแดงที่ส่งเข้าประกวด ตัวอย่าง จำนวน ๒ กิโลกรัมต่อรายได้ส่งหอมแดงเข้าประกวด สำหรับเงินรางวัลที่ชนะเลิศในการเข้าประกวด เป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท และรางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๕๐๐.-บาท

-วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางอำเภอหนองหงส์ได้จัดการประกวดขบวนแห่พืชผลทางการเกษตรของดีอำเภอหนองหงส์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ส่งขบวนพืชผลทางการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนการจัดลำดับขบวน มีผู้ถือป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ผู้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ที่ถือธงไตรรงค์ จำนวน ๕๐ ท่าน รถแห่พืชผลทางการเกษตร จำนวน ๑ คัน รถเครื่องเสียงพร้อมขบวนนางรำ จำนวน ๓๕ ท่าน สำหรับการ แต่งกาย ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อหม้อฮ่อมผ้าขาวม้า หมวก สุภาพสตรี สวมเสื้อผ้าไทย ผ้าถุงตีนแดง สำหรับรถแห่พืชผลทางการเกษตรตอนนี้ก็มีความคืบหน้าบ้าง แต่ยังมีเหลือเก็บรายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีฝีมือก็ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยตกแต่งรถแห่พืชผลทางการเกษตรด้วย

-สำหรับกิจกรรมเดินแบบการกุศล จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ส่งคุณสำเนียง อติธรรมย์และคุณเจตนารินทร์ มาสำโรงเข้าร่วมการเดินแบบการกุศลในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปให้กำลังใจผู้เข้าร่วมเดินแบบการกุศลด้วย

เรื่องที่ ๔ เรื่องการตัดอ้อย เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูการตัดอ้อยของพี่น้องประชาชน ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนงดในการเผาอ้อยหรือเศษใบอ้อย และให้ระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ด้วย เนื่องจากมีสภาวะฝนทิ้งช่วงระยะยาวทำให้เกิดสภาวะแล้ง

/-เรื่องที่ ๕ เรื่องการยื่นแบบ...

-เรื่องที่ ๕ เรื่องการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับเอกสารที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้แจกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีแล้วนั้น ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีนำแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับแล้วให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหงส์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

-เรื่องที่ ๖ เรื่องการสมัครจิตอาสาพระราชทาน ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอหนองหงส์ ได้กำหนดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ ที่ยังไม่ได้สมัครจิตอาสาพระราชทานฯ ให้สมัครจิตอาสาด้วย

-เรื่องที่ ๗ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๓ เนื่องจากจะมีการทบทวนเกณฑ์ทุกปี โดยรัฐบาลจะจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้

๑.เกณฑ์การลงทะเบียน มีการตรวจสอบ เดิมลงทะเบียนรายบุคคลตรวจสอบบุคคลใหม่ลงทะเบียนรายบุคคลตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว

๒.อายุ เดิมอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ใหม่ อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป

๓.ไม่ให้ลงทะเบียน เดิม พระสงฆ์ แม่ชี นักโทษ ใหม่ พระสงฆ์ แม่ชี นักโทษ และนักศึกษา

๔.รายได้ เดิม รายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ใหม่ บุคคลและครอบครัว รายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕.ทรัพย์สินทางการเงิน เดิม น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ใหม่ บุคคลและครอบครัว น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๖.อสังหาริมทรัพย์ เดิม เกษตรกรที่มีที่ดินน้อยกว่า ๑๐ ไร่ ไม่ใช่เกษตรกรที่มีที่ดินน้อยกว่า ๑ ไร่ และมีบ้านน้อยกว่า ๒๕ ตรว. หรือห้องชุด น้อยกว่า ๓๕ ตรม. ใหม่ บุคคลและครอบครัว เกษตรกรที่มีที่ดินน้อยกว่า ๑๐ ไร่ ไม่ใช่เกษตรกรที่มีที่ดิน น้อยกว่า ๑ ไร่ และมีบ้านน้อยกว่า ๒๕ ตรว. หรือห้องชุด น้อยกว่า ๓๕ ตรม. ที่ดิน สปก.

๗.บัตรเครดิต เดิม ไม่ ใหม่ ต้องไม่มีบัตรเครดิต

๘.ภาระหนี้สิน เดิมแจ้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ใหม่ หนี้ในระบบกับ NCB และแจ้งหนี้นอกระบบ

๙.ยานพาหนะ เดิมไม่มี ใหม่การครอบครองยานพาหนะ

๑๐.การเดินทางต่างประเทศ เดิมไม่มี ใหม่ความถี่การเดินทาง

๑๑.หลักทรัพย์ เดิมไม่มี ใหม่มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์

๑๒.สถานภาพ เดิมไม่มี ใหม่ความพิการ

-เรื่องที่ ๖ เรื่องการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้มีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น

-เรื่องที่ ๗ เรื่องการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยกับนายอำเภอหนองหงส์ เนื่องด้วย อำเภอหนองหงส์ได้ดำเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จึงมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับอำเภอ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และในโอกาสที่เหมาะสม

-เรื่องที่ ๘ เรื่องการขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย ศอญ.จอส. พระราชทาน แจ้งให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ โดยให้ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดัพื้นที่ โดยให้ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีมีเป้าหมายจำนวน ๖๐ คน ส่วนการฝึกอบรมจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

-เรื่องที่ ๙ เรื่องการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของทางราชการ

-เรื่องที่ ๑๐ เรื่องสถานการณ์โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคปอดบวมอุ้งฮั่น เนื่องจากโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคปอดบวมอุ้งฮั่น เริ่มระบาดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมีอัตราเสียชีวิต ร้อยละ ๒.๓ ระยะฟักตัวของโรค ๒ - ๗ วัน มีอาการไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก และอาจเป็นปอดอักเสบ ความรุนแรงของโรคเกิดขึ้นกับอายุและโรคประจำตัว ขณะนี้ยังไม่มียารักษาไวรัสและวัคซีนโรคนี้ ส่วนการป้องกันและดูแลตัวเองสามารถทำได้โดย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีผู้คนแออัด

-เรื่องที่ ๑๑ เรื่องการจ่ายเงิน ประกันข้าวนาปี เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แจ้งการโอนเงินประกันภัยข้าวนาปีให้ลูกค้า ธกส. เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อที่ธนาคารทำประกันภัยให้แต่ไม่ได้รับเงินให้ไปติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบต่อไป

-เรื่องที่ ๑๒ เรื่องการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวและภัยแล้ง ปัจจุบันยังไม่มีกรจ่ายค่าเก็บเกี่ยว คาดว่าจะจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนเงินภัยแล้งยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน

-เรื่องที่ ๑๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน ๘ อำเภอ โดยมีอำเภอหนองหงส์ สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งทางอำเภอหนองหงส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ โดยการสำรวจและจัดหาภาชนะรองรับน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัย

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

/นายกสภานต์ ...

นายกسانต์ ลานพิบูลย์**ประธานสภา ฯ**

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ เวลา ๒๐ นาที หากท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในบันทึกการประชุมโปรด ยกมือ

นายวิระธง ลอยนอก**ส.อบต. ม.๑๕**

- ขออนุญาตแก้ไขข้อความหน้า ๑๓ โครงการที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองกรด หมู่ที่ ๕ (ช่วงหน้าวัดศรีภูมิวนาราม)

-เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

-ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร **ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร** หน้า ๐.๑๕ เมตร

และหน้า ๑๕ โครงการ ๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ ๑๕ - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหิน

-เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

-ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร **ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร** หน้า ๐.๑๕ เมตร

นายกسانต์ ลานพิบูลย์**ประธานสภาฯ**

-ขอขอบคุณท่านวิระธง ลอยนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑๕ ที่ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมในครั้งนี้ ส่วนบันทึกการประชุมฝากท่านเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งด้วย มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดต้องการแก้ไข ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ เสียง, ไม่เห็นด้วย - เสียง, งดออกเสียง - เสียง ถูมติเป็นเอกฉันท์

พักการประชุม รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ นาที**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา****นายกسانต์ ลานพิบูลย์****ประธานสภาฯ****ข้อ ๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ**

ตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”

ข้อ ๓.๒ จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

/นายทอน...

นายทอน จำปาเสน

ส.อบต. ม.๑

- กระผมนายทอน จำปาเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑
ขอเสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย

ผู้รับรอง

๑. นายอำนาจ ชัยมี ส.อบต. ม.๒
๒. นางย่น พรหมชื่น ส.อบต. ม.๙

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

- ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน
๔ สมัย ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียง ถ้อยมติเป็น
เอกฉันท์ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

ข้อ ๓.๓ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม

- ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม

นางย่น พรหมชื่น

ส.อบต. ม.๙

- ดิฉันนางย่น พรหมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๙
ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมแต่ละสมัยประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ - ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับรอง

๑. นางเอมวิภา ศรีชุมพล ส.อบต. ม.๑๓
๒. นางรัตน์ ประกอบแสง ส.อบต. ม.๑๐

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียง
ถ้อยมติเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมแต่ละสมัย ประจำปี
๒๕๖๓

สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ - ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

ข้อ ๓.๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔

- ขอให้ที่ประชุมเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๔

นายสำราญ หินคล้าย

ส.อบต. ม.๕

- กระผม นายสำราญ หินคล้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๕ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับรอง

- | | |
|------------------------|-------------|
| ๑. นางละเอียด พันธุ์มี | ส.อบต. ม.๑ |
| ๒. นายจิมบุ ชัยพิทักษ์ | ส.อบต. ม.๑๕ |

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

ที่ประชุม

- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียง ถ้อยมติเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

ข้อ ๓.๕ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ชี้แจงรายละเอียด

นายทิน สุหา

นายก อบต.

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ แผนงาน รายละเอียดดังนี้

๑.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท

นางสุนันทนา ใจคง

ปลัด อบต.

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

สำหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ แผนงาน ดังนี้

๑.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท

/๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป...

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท

เนื่องด้วยทางสำนักงบประมาณไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในส่วนนี้ไว้ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รายการดังนี้

โอนลด

กองสาธารณสุข

๑.แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข
งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบ	งบบุคลากร
๑.๑หมวดรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทรายจ่าย	๑.๑เงินประจำตำแหน่ง
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๕,๕๐๐.-บาท

กองคลัง

๒.แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน	งานบริหารงานคลัง
งบ	งบดำเนินงาน
หมวดรายจ่าย	ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๔,๓๐๐.-บาท

รวมจำนวนเงินงบประมาณที่ขอโอนลด เป็นเงิน ๙,๘๐๐.-บาท
(แก้พันแปดร้อยบาทถ้วน)

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองสาธารณสุข

๑.แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข
งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบ	งบลงทุน
๑.๑หมวดรายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	๑.๑ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ ๓ – ๖
	จำนวน ๑ ชุด
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๕,๕๐๐.-บาท

กองคลัง

๒.แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน	งานบริหารงานคลัง
งบ	งบลงทุน
หมวดรายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๔,๓๐๐.-บาท

รวมจำนวนเงินที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท
(แก้พันแปดร้อยบาทถ้วน)

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์
ประธานสภา ฯ

- ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงเหตุผลในการอนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงระเบียบและอำนาจหน้าที่ของสภา ฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่
- ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือขออภิปรายต่อที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติรายการ ดังนี้
- ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท
ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท จำนวน ๒๖ เสียง,ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียง

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์
ประธานสภาฯ

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.-บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท
ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐.-บาท จำนวน ๒๖ เสียง,ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียง

/นายทิน

นายทิน สุหา

นายก อบต.

ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่าน ที่มีมติเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง ๒ รายการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายกسانต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

-ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ

นางสุนันทา ใจคง

ปลัด อบต.

-ขอเพิ่มเติมสำหรับเรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นถนนลาดยางเส้นข้างวัดบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๓ ไปเส้นบ้านหนองกราด ตำบลสระแก้ว อีกเส้นบ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ ๙ ไปถึงสามแยกบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๓ และขุดลอกลำห้วยศรีสระยางน้อย หากมีผู้รับจ้างเข้าดำเนินการฝากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีช่วยอำนวยความสะดวกด้วย ขอขอบคุณคะ

นายกسانต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

- มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ

นายบุญธรรม เกษรชื่น

ส.อบต.ม.๑๑

-กระผมนายบุญธรรม เกษรชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑๑ ขอฝากเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องของอาคารสถานที่พัสดุ ในโดมอาคารอเนกประสงค์ที่ไว้ใช้งาน เนื่องจากสังเกตว่าพัสดุใช้งานไม่ได้มีจำนวน หลายตัว จึงฝากผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้เป็นปกติด้วย

นายกسانต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

-ฝากผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขพัสดุด้วย และขอสอบถามผู้รับผิดชอบเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นางสาวรำไพ ธีรเชษฐมงคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้สอบถามเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะเข้าศึกษาดูงานและได้นัดวันเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างไรจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่านให้ความร่วมมือในครั้งนี้อย่างดี และหวังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จะให้ความร่วมมือด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ขอขอบคุณคะ

นายกسانต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

- สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีในครั้งนี้อย่างไรก็ขอความร่วมมือด้วยและหวังว่าทุกท่านจะเข้าร่วมกิจกรรม

/นายกسانต์...

นายกสานต์ ลานพิบูลย์
ประธานสภาฯ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

- มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ) สุนันทนา ใจคง ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุนันทนา ใจคง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(ลงชื่อ) กสานต์ ลานพิบูลย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายกสานต์ ลานพิบูลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

.....
(นายกสานต์ ลานพิบูลย์)

.....
(นายสุบิน สุหา)

.....
(นางสาวอำพร สวางค์)



















